

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc!

Kính thưa các quý vị cử tri!

Tôi rất vui mừng, vinh dự được Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin nhiệm; Hội đồng bầu cử Quốc gia giới thiệu về ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại Tỉnh Quảng Bình.

Trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các cấp chính quyền, đoàn thể và cử tri tỉnh Quảng Bình cho phép, tạo điều kiện để tôi được ứng cử tại tỉnh nhà. Xin được kính chào và nói lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới các đồng chí, các quý vị cử tri.

Tôi xin được giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Thị Tuyết Nga, Hiện tôi đang công tác tại Văn phòng Quốc hội, làm việc tại Vụ chuyên môn của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Trong lịch sử công tác, tôi đã có 16 năm làm việc trong ngành giáo dục và gần ba nhiệm kỳ tham mưu, giúp việc cho Cơ quan của Quốc hội với các hoạt động lập pháp, giám sát Chính phủ về lĩnh vực văn hoá, giáo dục, thanh niên, trẻ em. Quá trình công tác tôi cũng luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, học tập rèn luyện; hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Được cơ quan công tác đánh giá là người có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh, chính kiến, trình độ chuyên môn sâu sắc. Đặc biệt vinh dự, tôi đã từng được tham gia làm đại biểu Quốc hội một nhiệm kỳ.

Rất vui mừng kỳ này tôi được Hội đồng bầu cử Quốc gia tin nhiệm, giới thiệu tôi ứng cử Quốc hội khóa XV tại Quảng Bình. Tôi thiết nghĩ đây là một cơ duyên - Một người con Miền Trung được về với Quê hương Miền Trung. Nếu được nhân dân Quảng Bình tin tưởng, đón nhận và yêu quý cho tôi được gắn bó với mảnh đất thân yêu này là một hạnh phúc, để tôi được làm việc và cống hiến nhiều hơn.

Kính thưa các đồng chí!

Kính thưa các quý vị cử tri!

Quá trình công tác, nghiên cứu tôi nhận thấy, Quảng Bình là quê hương có truyền thống lịch sử và cách mạng lâu đời; hy sinh nhiều, đóng góp nhiều trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc. Quảng Bình là vùng đất văn vật nổi tiếng với nhiều di chỉ văn hóa thuộc nền văn hóa Hòa Bình, Đông Sơn và Sa Huỳnh...; là vùng đất văn vật, có nhiều danh nhân tiền bối học rộng, đỗ cao, nổi tiếng xưa nay trên nhiều lĩnh vực quân sự, văn hoá - xã hội. Quảng Bình có vị trí địa chính trị quan trọng; có nhiều tiềm năng phát triển với hệ thống sông suối dày đặc, có diện tích rừng lớn và bờ biển dài. Quảng Bình nhiều thắng cảnh đẹp được thế giới biết đến với di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng; Động Sơn Đoòng được xem là điểm đến hấp dẫn nhất châu Á..Người dân Quảng Bình thẳng thắn, cương trực, chí khí,

nghĩa tình có truyền thống đoàn kết và vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, đoàn kết cùng nhau dựng xây quê hương, đất nước.

Quảng Bình trong thời gian qua đã có nhiều đổi mới và phát triển. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn thách thức về chủ quan và khách quan, nhưng tôi tin tưởng với chí khí, nghị lực của người Quảng Bình; sự giàu có về văn hoá, lịch sử, tài nguyên thiên nhiên Quảng Bình sẽ vượt lên khó khăn, phát triển mạnh mẽ và bền vững, giữ gìn được môi trường; có lối đi riêng giữ gìn được bản sắc, văn hoá riêng, giá trị riêng của Quảng Bình; mang lại bình yên, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Tôi mong muốn được góp phần tích cực nhất của mình vào sự nghiệp phát triển đó của Quảng Bình.

Kính thưa các đồng chí, các quý vị cử tri!

Được tin nhiệm giới thiệu về Quảng Bình để ứng cử làm Đại biểu Quốc hội, đây là một vinh dự đồng thời là trách nhiệm to lớn của mình đối với cử tri tỉnh Quảng Bình và cử tri cả nước. Nếu được cử tri tin nhiệm bầu tôi làm Đại biểu Quốc hội khoá XV, tôi sẽ thực hiện chương trình hành động của mình với các nội dung chính sau đây:

Thứ nhất, Là Đại biểu Quốc hội tôi phải nỗ lực trau dồi phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, dành tâm huyết để làm tốt vai trò người đại biểu của nhân dân tại cơ quan quyền lực cao nhất. Lắng nghe ý kiến của nhân dân, liên hệ mật thiết với cử tri; làm cầu nối từ dân đến với Đảng, các cơ quan nhà nước góp phần cùng các Đại biểu Quốc hội khoá XV xây dựng một Quốc hội vì dân, gần dân, lắng nghe dân.

Tích cực góp phần xây dựng Luật và Nghị quyết của Quốc hội, góp phần tích cực nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp; tiến tới hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo tính thực tiễn và khả thi.

Hoạt động có trách nhiệm góp phần thực hiện tốt chức năng giám sát tối cao đối với hoạt động của Chính phủ, các cơ quan nhà nước; để góp phần ngăn ngừa các sai phạm; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí và quan liêu trong bộ máy nhà nước. Góp phần tích cực xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.

Tham gia tích cực, có chất lượng trong việc xây dựng các quyết định về những vấn đề quan trọng của đất nước trên các lĩnh vực Kinh tế, Xã hội. Đặc biệt là về chiến lược phát triển kinh tế, xã hội; về sự phát triển bền vững; về lao động việc làm; tài nguyên và môi trường; về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; chính sách cho người có công, cho cán bộ cơ sở; chính sách vùng khó khăn, dân tộc...; về bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc và hội nhập quốc tế để phát triển đất nước...

Thứ hai, Là đại biểu nữ, được đào tạo cơ bản về văn hoá, giáo dục, công tác lâu năm trong ngành giáo dục và có gần ba nhiệm kỳ tham mưu cho Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; tôi sẽ dành nhiều thời gian, đặc biệt quan tâm nhiều đến các lĩnh vực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng phụ trách.

Tập trung tham gia xây dựng tốt chính sách pháp luật cho lĩnh vực văn hoá, du lịch; giáo dục; thanh niên, trẻ em và phụ nữ; có ý kiến kiến nghị đầu tư nguồn lực tương xứng cho văn hoá, giáo dục. Quan tâm việc bảo tồn văn hoá dân tộc; đời sống tinh thần nhân dân; việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo gắn với việc làm; chính sách nhà giáo và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; bảo đảm quyền học tập cho người học; chính sách cho phụ nữ, trẻ em đặc biệt ở vùng khó khăn, vùng dân tộc.

Thứ ba, là đại biểu Quốc hội được vinh dự ứng cử tại Quảng Bình, tôi có trách nhiệm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình hợp tác chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương để cùng nhau xây dựng tỉnh Quảng Bình, phát huy truyền thống và khơi dậy những tiềm năng của địa phương; đồng hành với mục tiêu và 4 khâu đột phá được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Quảng Bình;

Chú ý lắng nghe và tiếp thu các ý kiến nhân dân địa phương, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri Quảng Bình, làm cầu nối từ nhân dân Quảng Bình với các cơ quan nhà nước; góp phần tháo gỡ những khó khăn trên các lĩnh vực trong đời sống dân cư của Quảng Bình.

Đặc biệt, tôi sẽ cùng với cơ quan công tác là Ủy ban, Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và nhi đồng sẽ có những hoạt động thiết thực để trong quá trình giám sát có ý kiến với Chính phủ, các bộ ngành liên quan có quyết sách cụ thể cho Quảng Bình liên quan đến phát triển Văn hoá, du lịch; Giáo dục, đào tạo; Thanh niên, trẻ em, phụ nữ.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc

Kính thưa các quý vị cử tri!

Nếu được cử tri tín nhiệm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để thực hiện các dự định trong chương trình hành động này.

Đồng thời tôi cũng nhận thức sâu sắc rằng bên cạnh sự nỗ lực của bản thân thì mình chỉ có thể hoàn thành được nhiệm vụ khi được cử tri tín nhiệm, tin tưởng, yêu quý và giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng là đại biểu Quốc hội của tỉnh Quảng Bình bầu ra.

Trong cuộc tiếp xúc cử tri hôm nay tôi xin bày tỏ mong muốn sự tín nhiệm của cử tri tỉnh Quảng Bình. Trân trọng cảm ơn và kính chúc các quý vị cử tri, các vị khách quý và các đồng chí dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.

Kính chúc cuộc bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp của tỉnh ta và đất nước ta thành công tốt đẹp.